

พ.ศ. ๒๕๖๔  
๒๖ ๓๑ ๖๔  
15.๐๐๖.

สสค.  
ส่ง : กวค.  
รับที่ : ธ11688/64  
26 ต.ค. 2564 เวลา 14.45 น.



# ด่วนที่สุด

ที่ กค ๑๐๑๐/๑๖๓๓๑



กระทรวงการคลัง  
ถนนพระรามที่ ๖  
กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (Memorandum of Understanding on the Cooperation on Projects of the Mekong - Lancang Cooperation Special Fund 2021)

## ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อพิจารณา

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๓๒๕๗๖ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีได้ขอให้กระทรวงการคลังพิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (Memorandum of Understanding on the Cooperation on Projects of the Mekong - Lancang Cooperation Special Fund 2021) (ร่างบันทึกความเข้าใจ) ซึ่งเสนอโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียน ดังนี้

๑. ไม่ขัดข้องในหลักการต่อร่างบันทึกความเข้าใจฯ ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอ เนื่องจากเป็นการกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการงบประมาณสำหรับการดำเนินโครงการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ได้รับอนุมัติจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน ความปลอดภัยด้านอาหาร โลจิสติกส์ และศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์ในกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้างผ่านโครงการที่ประเทศไทยเป็นผู้เสนอ และก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของประเทศไทยที่ต้องการส่งเสริมความสัมพันธ์และการดำเนินความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิกกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้างให้มากยิ่งขึ้น

๒. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๓๔ วรรคสาม บัญญัติให้ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้รับเงินตามโครงการช่วยเหลือ หรือร่วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การสหประชาชาติ ทบวงการชำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศอื่นใดหรือบุคคลใด ไม่ว่าจะเป็เงินให้กู้หรือให้เปล่า รวมทั้งเงินที่ได้รับสืบเนื่องมาจากโครงการช่วยเหลือหรือร่วมมือเช่นว่านั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะกำหนดเป็นอย่างอื่นโดยไม่ต้องส่งคลังก็ได้ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาศัยอำนาจตามกฎหมายดังกล่าวกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับตามโครงการช่วยเหลือ หรือร่วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การสหประชาชาติ ทบวงการชำนัญพิเศษ

/ แห่งสหประชาชาติ ...

แห่งสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศอื่นใดหรือบุคคลใด ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๓/ว ๓๔ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ โดยให้หน่วยงานของรัฐสามารถเก็บเงินไว้ใช้จ่าย ตามโครงการได้โดยไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน และให้ใช้จ่ายเงินตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ตามที่องค์การระหว่างประเทศหรือบุคคลที่ให้เงินช่วยเหลือกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ หากไม่ได้มีการกำหนด เงื่อนไขไว้เป็นการเฉพาะ ให้หน่วยงานของรัฐที่เป็นส่วนราชการถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ สำหรับกรณีหน่วยงานของรัฐอื่นที่ไม่ใช่ส่วนราชการ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่หน่วยงานของรัฐนั้นถือปฏิบัติ และโดยที่ร่างบันทึกความเข้าใจ มีรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง ในการบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับจากกองทุนพิเศษแม่โขง - ล้านช้าง ซึ่งสรุปได้ว่า เงินที่หน่วยงานของรัฐ ได้รับให้ดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกลุ่มน้ำโขงของกองทุนพิเศษแม่โขง- ล้านช้างตามร่างบันทึกความเข้าใจ เป็นเงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับตามโครงการช่วยเหลือ หรือร่วมมือกับ รัฐบาลต่างประเทศ ซึ่งสามารถเก็บเงินไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องนำส่งคลัง และถือปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๐ ต่อ ๓๖๕๘

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๕๙